

### บิกคู่อ้อมอย่าขยายความ'เอฟเออ'

เมื่อเวลา 05.50 น. วันที่ 2 ธ.ค. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้สัมภาษณ์หลังกลับจากการประชุมระดับสูงของประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาลในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 11 ที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค. ถึงกรณีองค์การการบินพลเรือนของสหรัฐอเมริกา หรือ FAA ประกาศลดระดับมาตรฐานการบินพลเรือนไทยจาก Category 1 เป็น Category 2 ซึ่งหมายถึงอยู่ในบัญชีเฝ้ามองและห้ามเครื่องบินของไทยบินตรงเข้าสหรัฐอเมริกา รวมทั้งขอขยายเส้นทางการบินเพิ่มว่า ให้เจ้าหน้าที่ดูอยู่ อย่าขยายความ เพราะถ้าขยายความไปเรื่อย ๆ ก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ และเราต้องมาดูว่ายังมีจุดใดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งคนได้เข้ามา 2 วันแล้ว และได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้ว ขยายความไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา

### ชัดเจนไทยทะเลาะกัน-แก้ไม่ได้

เมื่อถามว่าประเทศไทยไม่มีเส้นทางการบินไปยังสหรัฐแล้วจะส่งผลกระทบต่อหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ถ้าไม่มีมันจะกระทบหรือไม่ เมื่อถามว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าก็ใช่ ถ้าไม่ผ่านกติกาแล้วจะมีได้อย่างไร ต้องช่วยกันสร้าง คนพยายามสร้างให้บ้านเมืองนี้มีมันเรียบร้อย มันสงบ ก็ช่วยกันบ้าง ขยายความไปอย่างนั้นอย่างนี้ มีแต่เรื่อง เมื่อไรจะหลุดพ้นตัวเองเสียที ประเทศไทยมันทะเลาะกันแล้วแก้ไขอะไรได้หรือไม่เสียเวลาเปล่าทุกเรื่องเลยแล้วมามอบอกว่าทำไม่สำเร็จ

"เขาไม่เชื่อวิธีการแก้ไข คือให้แก้ได้อย่างไรเขาก็ไม่เชื่อ เพราะมันทะเลาะกันทั้งประเทศ ทะเลาะแต่คนไม่กี่คน สงสารคนอื่นบ้าง สงสารคนไทยที่เหลือบ้าง คนดี คนชกจน ชกไว้ คิดถึงคนที่เขาทำงานบ้าง ไม่ใช่ทุกอย่างเป็นการเมืองไปหมดทุกเรื่องทำไมจะเป็นจะตายกันหรืออย่างไรที่ไม่ได้เป็นนักการเมือง" นายกกกล่าว

### 'ไก่อู'อ้างมาตรฐานถูกปล่อยปละ

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า รัฐบาลเข้าใจและยอมรับผลการพิจารณา แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยจะพยายามปรับปรุงในหลายเรื่องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และของ FAA แต่ต้องยอมรับความจริงว่า บางประเด็นไม่สามารถดำเนินการได้ทัน อาทิ

การจัดการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ให้ตรงตามแบบของเครื่องบิน ซึ่งต้องใช้เวลา

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์เห็นว่าสถานการณ์นี้ถือเป็นจังหวะและโอกาสสำคัญที่จะขกเครื่องการแก้ปัญหาการบินพลเรือนทั้งระบบ เพื่อสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ สร้างความเชื่อมั่นให้การบินของไทย ที่สำคัญที่สุดคือสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้โดยสารทุกคน

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า ที่ผ่านมามีปัญหามาตรฐานการบินพลเรือนของไทยถูกปล่อยปละละเลยมานาน ผัดวันประกันพรุ่งในการแก้มาตลอด จนอาจทำให้ไทยสูญเสียศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินและการขนส่งทางอากาศลำดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชียในอนาคต แต่รัฐบาลจะพยายามทุกวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ไทยรักษาความสามารถในการแข่งขันนี้ไว้ต่อไป

### บิกป้อมลุ้นผลสอบไอเคโอ-เอียซ่า

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวว่า เมื่อผลประเมินออกมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องแก้ไขต่อไปตามเอฟเออ จึงไม่ต้องไปตกใจ ปัญหาดังกล่าวเราจะแก้ไขอยู่แล้ว และทราบมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีการปรับลดระดับการบินของไทย ทั้งกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคสช. และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (ศบ.ปท.) ของกองทัพอากาศ ได้ร่วมกันหาจุดบกพร่องเพื่อแก้ไข คาดว่าการแก้ไขน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ ส่วนการประเมินมาตรฐานการบินในรอบต่อไปนั้นไม่ทราบว่าจะประเมินเมื่อใด แต่ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ครั้งต่อไปเราจะรู้ว่าต้องแก้ไขต่อไปอย่างไร ตอนนี้เราก็กแก้ไขตามกรอบของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหภาพยุโรป (EASA) หรือเอียซ่า และไอเคโอด้วย

รองนายกฯ กล่าวว่า คิดว่าเอียซ่าจะมีการประเมินมาตรฐานการบินครั้งต่อไปในช่วงเดือนก.พ. 2559 โดยคาดว่า การประเมินต่อไปนั้นผลจะออกมาดีขึ้น แต่รัฐบาลก็ไม่ประมาทจะต้องแก้ไขปัญหาย่างละเอียดรอบคอบและแก้ไขในจุดตามที่พวกเขาต้องการ

### อ้างไม่รู้ 2 ชาวจีนที่ส่งกลับเป็นผู้ลี้ภัย

เมื่อถามถึงนายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรีที่ผ่านอุปสรรคถึงการอพยพไปใหม่ เนื้อหาระบุขอให้คืนประชาธิปไตยเพื่อฟื้นฟู

เศรษฐกิจ เพราะคาดว่าปีหน้าภาวะเศรษฐกิจจะหนักขึ้น พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า คนยังไม่ได้อุปถัมภ์ดั่งกล่าว ส่วนประชาธิปไตยเราก็คืนให้อยู่แล้ว และที่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่เป็นไร เพราะรัฐบาลและ คสช.ช่วยกันดูอยู่แล้ว คนและรัฐบาลได้ช่วยกันทำงานเพื่อวางรากฐานต่อไปในอนาคต ขณะนี้นายกฯ เดินทางไปต่างประเทศก็พยายามชี้แจงทำความเข้าใจกับนานาชาติตลอด

ต่อข้อถามถึงรัฐบาลไทยส่งชาวจีน 2 คนกลับประเทศ จนเป็นที่วิจารณ์ของสำนักข่าวต่างประเทศ รัฐบาลรู้หรือไม่ว่าเป็นผู้ลี้ภัย พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า คนไม่รู้ เพราะเราจับมาได้เพียง 2 วัน ส่วนคนที่ถูกจับมาแล้วเกือบปีไม่ได้สถานะผู้ลี้ภัย ข้อมูลส่วนนี้ ผบ.ศตม. รายงานมาให้ทราบ โดยคนที่ถูกจับมาเกือบปียังไม่ได้สถานะผู้ลี้ภัย แต่ 2 คนนี้ถูกจับเพียง 2 วันกลับได้สถานะผู้ลี้ภัย มันไม่เท่ากัน มีความผิดปกติ รวมถึงทั้ง 2 คนนี้มีเรื่องกับ

รัฐบาลจีนซึ่งจีนได้ยื่นข้อนมาเพราะเป็นบุคคลที่ทำให้ประเทศเขาเสียหาย